

Số: 355/BC-UBND

Nga Sơn, ngày 19 tháng 9 năm 2018

BÁO CÁO

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa (khóa XV)

Thực hiện Kế hoạch số 136-KH/HU ngày 27/7/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện Nga Sơn báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI

1. Công tác chỉ đạo, quán triệt, triển khai, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị

Những năm qua, Huyện ủy, UBND huyện, Mặt trận tổ quốc huyện, các tổ chức đoàn thể và nhân dân trong huyện đã có nhiều việc làm thiết thực, cụ thể đối với người tàn tật và trẻ mồ côi. Trước hết, là sự quan tâm kịp thời, đầy đủ về thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan đến cuộc sống của người tàn tật và trẻ mồ côi; tạo môi trường pháp lý và nâng cao nhận thức xã hội đối với những người tàn tật và trẻ mồ côi; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức của người tàn tật hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực, từng bước đáp ứng các nhu cầu trong cuộc sống của đối tượng được gia đình, xã hội và Nhà nước quan tâm. Từ khi Chỉ thị 11-CT/TU của Tỉnh ủy Thanh Hóa được ban hành làm căn cứ, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi huyện đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, UBND các xã, thị trấn trong huyện hoạt động tích cực và có hiệu quả.

Sự phối kết hợp giữa Mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể đối với công tác chăm sóc giúp đỡ người tàn tật và trẻ mồ côi luôn được quan tâm.

Hoạt động của Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi nhiều năm qua đã góp phần cùng chính quyền thực hiện chính xác, đầy đủ, kịp thời các chính sách của Nhà nước với người khuyết tật và trẻ mồ côi: Tính đến năm 2018 trên địa bàn huyện có 5.501 người khuyết tật trong đó người khuyết tật đặc biệt nặng: 764 người, người khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng: 764 người, người khuyết tật nặng: 4.197 người, người khuyết tật nặng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng: 4.197 người. Số người khuyết tật được cấp giấy chứng nhận khuyết tật: 2.325 người. Số người khuyết tật có việc làm: 4.086 người. Số lượng trẻ mồ côi: 721 người, số trẻ mồ côi được hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng: 721 người, số trẻ mồ côi được đi học: 721 người.

2. Xây dựng Kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Chỉ thị

Trong những năm qua UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản triển khai hướng dẫn thực hiện Chỉ thị nhằm tạo điều kiện cho người khuyết tật và trẻ mồ côi nâng cao khả năng hòa nhập.

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 21/10/2013 về tổ chức triển khai rà soát, xác định dạng tật, mức độ khuyết tật và thực hiện một số chính sách trợ giúp đối với người khuyết tật; Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 10/12/2013 về kế hoạch trợ giúp người khuyết tật huyện Nga Sơn giai đoạn 2013 – 2020

3. Công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị.

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách, chương trình hỗ trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi như kiểm tra việc đánh giá mức độ khuyết tật cho người khuyết tật, chính sách bảo trợ xã hội cho người khuyết tật, trẻ mồ côi, công tác quản lý trường hợp đối với người khuyết tật, trẻ mồ côi... định kỳ 6 tháng và 1 năm.

4. Đánh giá sự chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi các cấp và nhân dân sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị.

Từ khi Chỉ thị 11-CT/TU được ban hành đã có sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi các cấp và nhân dân.

Hàng năm, Hội đã phối hợp với Phòng Lao Động- TBXH, các đoàn thể tham mưu cho Huyện Ủy, UBND huyện, các tổ chức đoàn thể đi thăm hỏi, tặng quà nhân các ngày lễ, tết, ngày người khuyết tật Việt Nam 18/4, ngày Quốc tế người khuyết tật 3/12, tết Trung thu hàng năm cho các đối tượng người khuyết tật và trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và những người vượt khó vươn lên trong học tập, trong lao động sản xuất bằng nghị lực của bản thân.

Với sự quan tâm của Đảng và nhà nước cùng sự giúp đỡ của toàn thể cộng đồng đã phần nào giảm bớt khó khăn cho người khuyết tật và trẻ mồ côi; động viên họ vươn lên hòa nhập cuộc sống cộng đồng. Không ít người đã có ý chí vươn lên vượt qua thương tật lao động sản xuất, kinh doanh làm giàu chính đáng.

Chú trọng tập trung xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động phù hợp, phát huy tinh thần đoàn kết trong cán bộ, hội viên cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện thực hiện có hiệu quả các chương trình an sinh xã hội. Đồng thời tổ chức hội cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lòng tương thân, tương ái cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng, từ đó tích cực tham gia quan tâm, giúp đỡ người tàn tật và trẻ mồ côi và phát triển Quỹ Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi huyện Nga Sơn. Cấp ủy, chính quyền địa phương và cá nhân cùng chung tay hành động chăm lo cho người tàn tật, thường xuyên tạo cơ hội để người khuyết tật và trẻ mồ côi được học tập, được lao động sản xuất, tạo việc làm tăng thu nhập, giúp họ nhanh chóng hòa nhập với cộng đồng.

II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Vai trò của cấp ủy đảng đối với công tác chăm sóc, giúp đỡ người tàn tật, trẻ mồ côi và hoạt động của tổ chức Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi.

Sự quan tâm của cấp ủy đảng cùng sự giúp đỡ của toàn thể cộng đồng đã phần nào giảm bớt khó khăn cho người khuyết tật và trẻ mồ côi.

Trong những năm qua, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện công tác chăm sóc, giúp đỡ người tàn tật, trẻ mồ côi và hoạt động của Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi như:

Quyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 14/11/2011 về việc Công nhận Ban chấp hành Hội người khuyết tật và trẻ mồ côi huyện Nga Sơn khóa I, nhiệm kỳ 2011 – 2016;

Quyết định số 4517/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 về việc công nhận Ban chấp hành Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi huyện Nga Sơn khóa II, nhiệm kỳ 2017 – 2022 ;

Công văn số 735/UBND ngày 06/12/2013 về hướng dẫn bổ sung thực hiện rà soát, xác định mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật;

Công văn số 216/UBND ngày 05/4/2017 về việc huy động xây dựng quỹ Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi huyện Nga Sơn.

Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi cấp huyện được thành lập vào tháng 6/2011. Hội cấp xã được thành lập 27/27 xã, thị trấn vào khoảng từ năm 2012 đến năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018. Đến nay, tổng số hội viên cấp xã là 4.128 người.

2. Trách nhiệm của chính quyền đối với công tác chăm sóc, giúp đỡ người tàn tật, trẻ mồ côi và hoạt động của Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi

Trong những năm qua Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách trợ giúp cho người khuyết tật, tạo điều kiện cho người khuyết tật nâng cao khả năng hòa nhập cộng đồng. Từ năm 2004 đến nay việc thực hiện chính sách với người khuyết tật và trẻ mồ côi đạt những kết quả như sau:

- Xác định mức độ khuyết tật

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn UBND xã, thị trấn tổ chức đánh giá mức độ khuyết tật cho người khuyết tật theo đúng quy định. Đồng thời định kỳ 6 tháng, 1 năm tổ chức kiểm tra việc đánh giá xác định mức độ khuyết tật cho người khuyết tật của các xã, thị trấn.

- Bảo trợ xã hội

Tổng số người khuyết tật trên địa bàn huyện 5.501 người, trong đó được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng là 4.961 người , tổng số trẻ mồ côi 721 người, hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng là 721 người. Việc chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng cho người khuyết tật và trẻ mồ côi được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định không có ý kiến thắc mắc của đối tượng.

- Chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng

UBND huyện chỉ đạo Phòng Y tế huyện hướng dẫn Trạm Y tế các xã, thị trấn lập kế hoạch khám phục hồi chức năng cho người khuyết tật; mở sổ theo dõi quản lý khám chữa bệnh cho người khuyết tật. Phối hợp với Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh tổ chức khám sàng lọc, phân loại và đánh giá nhu cầu cần hỗ trợ cho người khuyết tật về vận động để giới thiệu lên tuyến trên có hướng can thiệp, chỉnh hình kịp thời.

Công tác chăm sóc y tế, sức khỏe cho trẻ mồ côi ngày càng nhận được sự quan tâm của Nhà nước và cộng đồng.

- Giáo dục, dạy nghề và việc làm

UBND huyện chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Trung tâm Y tế huyện để lập hồ sơ người khuyết tật, trẻ mồ côi và đề nghị hỗ trợ các công cụ, dụng cụ phục vụ cho việc đi lại, học tập.

Tổ chức khảo sát, điều tra, thống kê, tổng hợp số trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi; sẵn sàng tiếp nhận học sinh khuyết tật (có khả năng) vào hòa nhập. Tạo điều kiện cho học sinh khuyết tật, trẻ mồ côi được học tập, vui chơi và bình đẳng như những học sinh khác.

Huy động trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi đến trường được tham gia các hoạt động học tập, văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu, vui chơi để hòa nhập hoạt động với trẻ khác, giúp cho trẻ tự tin hơn, giúp trẻ hòa nhập với bạn bè cùng trang lứa.

Công tác đào tạo nghề cho người khuyết tật luôn được UBND huyện quan tâm.

- Trợ giúp pháp lý

Công tác trợ giúp pháp lý cho đối tượng người khuyết tật được thực hiện định kỳ, thường xuyên.

- Lĩnh vực Văn hóa Thể thao và Du lịch

Hàng năm, vào dịp Ngày người khuyết tật Việt Nam phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi hướng dẫn tuyên truyền các xã, thị trấn, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi các xã, thị trấn treo băng zôn, pano, áp phích...tuyên truyền về người khuyết tật, trẻ mồ côi. Bên cạnh đó, còn hỗ trợ kinh phí trợ giúp người khuyết tật tham gia Hội thao thương binh và người khuyết tật tỉnh Thanh Hóa. Đến nay các xã, thị trấn trong huyện đã tổ chức được các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch cho người khuyết tật, trẻ mồ côi với nhiều nội dung phong phú. Trong đó nội dung sinh hoạt câu lạc bộ thơ, ca, thể thao là những hoạt động thu hút đông đảo người khuyết tật tham gia, hưởng ứng.

- Công tác thông tin – tuyên truyền

Tuyên truyền phổ biến chính sách đối với người khuyết tật, các biện pháp phòng ngừa khuyết tật, phòng chống bạo lực, phân biệt đối xử đối với người khuyết tật trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền và quần chúng nhân dân đối với người khuyết tật, trẻ mồ côi, từng bước xóa đi mặc cảm tự ti, hòa nhập cuộc sống, tham gia học tập, vượt khó vươn lên để giảm bớt khó khăn cho gia đình và xã hội, tạo điều kiện để họ tham gia các hoạt động văn hóa xã hội phù hợp và hòa nhập cộng đồng.

Trên các chương trình truyền thanh xã, thị trấn thường xuyên đưa các tin bài biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi có ý chí vươn lên, khẳng định nghị lực phi thường vượt qua số phận.

- Đảm bảo các điều kiện cho Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi hoạt động.

3. Sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể đối với công tác chăm sóc, giúp đỡ người tàn tật, trẻ mồ côi.

Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi huyện đã không ngừng nỗ lực phát huy trách nhiệm của một tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, tích cực tham gia các hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước và thực hiện chương trình hành động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khởi xướng, phát động. Đặc biệt, với vai trò của một tổ chức xã hội, Hội đã đẩy mạnh các hoạt động trợ giúp người yếu thế trong xã hội, góp phần thực hiện công cuộc xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái, yêu nước thương nòi và trách nhiệm xã hội của công dân.

Ngay sau khi Chỉ thị được triển khai cùng với sự quan tâm của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể đối với công tác chăm sóc, giúp đỡ người tàn tật, trẻ mồ côi được chú trọng hơn. Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể huyện đã phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi trong việc phát động phong trào xây dựng nhà đại đoàn kết, thăm hỏi tặng quà cho đối tượng là người khuyết tật, trẻ mồ côi. Sự quan tâm của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong việc vận động tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào việc bảo trợ, chăm sóc, giúp đỡ đối với người tàn tật, trẻ mồ côi được đánh giá cao.

4. Vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi trong thực hiện Chỉ thị

Hội luôn nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước, nắm vững đối tượng, phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền và các ngành có liên quan, làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy Đảng trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giúp đỡ người tàn tật và trẻ mồ côi.

Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi các cấp đã tổ chức các hoạt động của Hội theo đúng điều lệ Hội và các quy định hiện hành của nhà nước. Phân công cụ thể nhiệm vụ các tầng thành viên, tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước đến các hội viên.

Ngay từ khi thành lập công tác vận động, huy động nguồn lực để chăm sóc, giúp đỡ người tàn tật và trẻ mồ côi ngày càng thực hiện có hiệu quả.

Hội đã động viên, giúp đỡ hội viên người tàn tật phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo làm giàu chính đáng, đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa. Tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương.

Phối hợp tham gia giám sát phản biện xã hội, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích cho hội viên người tàn tật và trẻ mồ côi.

Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở địa phương, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.



II. NHỮNG HẠN CHẾ, YẾU KÉM, NGUYÊN NHÂN, BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1. Những hạn chế, yếu kém

- Công tác tuyên truyền chưa thường xuyên, liên tục nên nhận thức của một bộ phận nhân dân chưa đầy đủ, chưa quan tâm tạo điều kiện đúng mức cho người khuyết tật. Một số người khuyết tật còn tự ti, mặc cảm với số phận.

- Trợ giúp dạy nghề gặp với việc làm, tiêu thụ sản phẩm cho người khuyết tật mới thực hiện được khâu dạy nghề và tạo việc làm, tuy nhiên số lượng còn ít và giải pháp tiêu thụ sản phẩm cho các cơ sở sản xuất của người khuyết tật chưa nhiều chưa tạo được tính ổn định, bền vững, chưa thu hút tạo việc làm đáp ứng nhu cầu nhiều cho người khuyết tật.

- Đội ngũ cán bộ làm công tác trợ giúp người khuyết tật còn hạn chế về số lượng và chất lượng, cơ sở vật chất thiếu thốn; kinh phí thực hiện trợ giúp người khuyết tật còn eo hẹp.

- Sự phối hợp liên ngành trong các hoạt động chăm sóc và tạo điều kiện để người khuyết tật tham gia vào các hoạt động xã hội ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức.

- Cơ sở hạ tầng, các công trình công cộng còn thiếu gây khó khăn cho việc tiếp cận của người khuyết tật; việc học văn hóa, học nghề, cơ hội việc làm, thu nhập, tiếp cận các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao của người khuyết tật còn hạn chế.

2. Nguyên nhân của hạn chế, yếu kém

Nguồn lực tài chính dành cho công tác trợ giúp cho trẻ mồ côi và người khuyết tật còn hạn chế.

Công tác tuyên truyền, vận động chưa đa dạng, phù hợp với từng loại đối tượng; đối tượng còn tự ti, mặc cảm bệnh tật, không phối hợp với ngành chức năng trong việc điều trị, phục hồi chức năng.

3. Bài học kinh nghiệm

- UBND huyện cần có những chủ trương quan tâm đến người tàn tật trẻ mồ côi, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, cơ quan, ngành tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng quỹ hỗ trợ người tàn tật trẻ mồ côi. Đồng thời tạo mọi điều kiện về kinh phí và cơ sở vật chất để hội hoạt động và xây dựng phong trào.

- Huyện hội cần xây dựng các kế hoạch, văn bản hướng dẫn hội xã về nội dung, phương thức hoạt động, đồng thời thường xuyên quan tâm hỗ trợ hội xã về chuyên môn để nâng cao chất lượng hoạt động.

- Mặt trận tổ quốc và đoàn thể huyện cần tăng cường phối hợp hỗ trợ Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi hoạt động.

- Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi phải đổi mới nội dung phương thức hoạt động, chú trọng tìm việc làm cho người tàn tật để họ nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, hàng năm xây dựng các chương trình, kế hoạch về công tác chăm sóc, giúp đỡ, giáo dục và bảo vệ người tàn tật, trẻ mồ côi. Chú trọng tuyên truyền để bản thân từng người tàn tật vượt qua được những khó khăn của chính

mình, đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, động viên vươn lên hòa nhập với đời sống cộng đồng.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Nhiệm vụ:

- Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến người khuyết tật, trẻ mồ côi.
- Xây dựng Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi huyện, xã, thị trấn vững mạnh đủ điều kiện giúp đỡ để người tàn tật và trẻ mồ côi thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.
- Tổ chức các hoạt động và vận động các tổ chức, cá nhân trong huyện và ngoài huyện trợ giúp người khuyết tật và trẻ mồ côi.
- Nâng cao năng lực cho hội viên và thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.
- Phối hợp hoặc tổ chức các hoạt động trợ giúp người khuyết tật và trẻ mồ côi theo quy định của Điều lệ Hội.

2. Các giải pháp:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước liên quan đến người tàn tật, trẻ mồ côi như Luật người khuyết tật 2010, Luật trẻ em 2016...và chính sách trợ giúp cho người tàn tật và trẻ mồ côi, kịp thời biểu dương người tàn tật, trẻ mồ côi tiêu biểu và cho những tập thể cá nhân có nhiều đóng góp để chăm sóc giúp đỡ người tàn tật, trẻ mồ côi.
- Tranh thủ sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự phối hợp với Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể để thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc giúp đỡ người tàn tật và trẻ mồ côi hòa nhập cộng đồng.
- Kiện toàn củng cố Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi các xã, thị trấn nêu cao trách nhiệm làm tròn nhiệm vụ được giao.
- Thúc đẩy xã hội hóa về công tác giúp đỡ người tàn tật và trẻ mồ côi, huy động các quyền lực của các tổ chức, cá nhân trong cộng đồng dân cư, đổi mới phương thức hoạt động.
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức, hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức hoạt động, nhằm thực hiện luật trẻ em, xây dựng củng cố mạng lưới bảo vệ quyền trẻ em.
- Tiếp tục duy trì và phát động phong trào thi đua yêu nước, học tập tấm gương tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp hội và hội viên. Kịp thời biểu dương khen thưởng đối với người tàn tật, trẻ mồ côi vượt khó vươn lên trong học tập, lao động sản xuất.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

- Đề nghị UBND tỉnh, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh tạo điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí cho Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi huyện, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi xã, thị trấn hoạt động.
- Đề nghị Sở Lao động, thương binh và xã hội thường xuyên mở các lớp tập huấn để nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác trợ giúp, phục hồi



chức năng cho người khuyết tật. Hướng dẫn cụ thể cho việc xác định mức độ khuyết tật đối với người khuyết tật về nhìn, khuyết tật nghe, nói, khuyết tật thần kinh. Có chính sách hỗ trợ cho đối tượng trẻ mồ côi.

- Hội cũng tiếp tục thực hiện các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức; tổ chức các hoạt động góp phần bảo đảm quyền của người khuyết tật trong văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trong đời sống hôn nhân và gia đình; Củng cố và hoàn thiện tổ chức Hội, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ hội cũng như tham gia tích cực vào các hoạt động phản biện, góp ý kiến vào việc hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người khuyết tật, trẻ mồ côi.

Trên đây là báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa (khóa XV)/.

Nơi nhận:

- Ban Dân vận HU (BC);
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Đình Hiếu